



ข้อสั่งการสภาการแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ ๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง ไม่อนุมัติและยกเลิกการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่มีการเชิญประชุมมา
โดยผู้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย และไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่มีหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไม่มีการแนบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่มีการเชิญประชุมมา โดยผู้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยและไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขัดต่อข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นประธานที่ประชุมและมีอำนาจหน้าที่ในการเชิญผู้ใดเข้าร่วมประชุม และการประชุมต้องมีการจัดระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม อีกทั้งที่ผ่านมายังเกิดการประชุมอีกหลายครั้ง ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนทำให้เกิดความเสียหายที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นคดีความในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย อันส่งผลให้กรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นคู่กรณี เป็นจำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีความดังกล่าวสถานะใดสถานะหนึ่ง ซึ่งกระทบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ในการลงมติคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในกรณีที่เกี่ยวข้องหรือขัดต่อกฎหมายได้ จึงเป็นการอันสมควรให้กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะกรรมการที่เคยกำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัดส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งพึงระวังมิให้เกิดการสูญเสียต่อการละเมิดหรือก้าวล่วงอำนาจการพิจารณาของศาล รวมถึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประชาชนหรือองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมจนเกิดเป็นคดีความเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ นายกสภาการแพทย์แผนไทยในฐานะเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและเป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยในกิจการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่อนุมัติและยกเลิกการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่มีการเชิญประชุมฯ โดยผู้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยและไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และขอให้กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากนายกสภาการแพทย์แผนไทยในฐานะเป็นผู้แทนในกิจการต่างๆอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเพื่อการระงับป้องปราม และป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าร่วมหรือชักชวนบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคล ตลอดจนจัดหาที่ประชุมหรือเข้าร่วมการประชุมกับคณะบุคคลซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย จนเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก ตลอดจนขอแจ้งเตือนให้กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ป้องกันความเสียหายซึ่งจะเกิดขึ้นจากการผูกพันนิติกรรมแทนสภาการแพทย์แผนไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การเงิน และการใช้ทรัพย์สินอื่นใดของสภาการแพทย์แผนไทย โดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบในทางอาญาไม่ได้ จึงขอให้กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ใดที่พบเห็นหรือรับทราบหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตนเอง โดยจัดทำเป็นหนังสือและจัดส่งทางอีเมล thaimed.president@gmail.com

สั่งการ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗



(พท.ดร.ชัญญา ชัยสุวรรณ)

นายกสภาการแพทย์แผนไทย